



รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร  
เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ขก 0023.3/ว459 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว17541 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ให้มีการ ประชุมประชาคมระดับนคร เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลนครขอนแก่น

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
ส่วนที่ 3 สรุปรายงานแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น	
- สรุปรายงานแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น	17
ภาคผนวก	
- กำหนดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566	22
- แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น การประชุมประชาคมระดับนครฯ	23
- ภาพประกอบกิจกรรม	25

ส่วนที่ 1

บทนำ



## บทนำ

เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” เน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สร้างสังคมเอื้ออาทร ศรัทธาในภาคประชาชน เชื่อมมั่นในพลังท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “Smart City เมืองที่สมสมัย ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” กล่าวคือ Smart City มิได้เป็นการ Smart ที่เมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นความพยายามของเมืองที่จะทำให้ตัวเอง Smart ด้วยความสำคัญของการเป็น Smart City จึงอยู่ที่หัวใจสองประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง (Citizen Participation) โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติ และ 2) พลเมือง Smart (Smart Citizens) ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองของภาคประชาชน โดยภาคประชาชนจะมีได้เป็นเพียงผู้รับบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเมือง และชุมชนได้ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครขอนแก่น จึงต้องมีกระบวนการให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างรอบครอบ เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

# ส่วนที่ 2

รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร

เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

การประชุมประชาคมระดับนครในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาสาสมัคร สาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 250 คน

**นายวิทยา ภูโยสาร**

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

- ข้าพเจ้า นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในนามของผู้จัดการประชุมประชาคมระดับนคร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

- การประชุมประชาคมระดับนครในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการใช้งบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปแนวทางการปฏิบัติได้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการกำหนดราคากลางหรือคุณลักษณะ มาตรฐาน ก่อนนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ส่วนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

/จัดทำร่างโดย...

จัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงเสนอร่างแผนที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบฯ

- การประชุมประชาคมระดับนครในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีรายชื่อตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับนครเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 250 คน

- ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 และชี้แจงแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป กราบเรียนเชิญครับ

**นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์**  
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- กล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนี้ เรียนท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเลขาฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ผู้นำชุมชน และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน อันดับแรกต้องขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้เกียรติมาร่วมการประชุมประชาคมระดับนคร เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

- การประชุมนานี้ประกอบไปด้วย 1. เล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565 2. เล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565 หลังจากที่ผมกล่าวเสร็จขอเชิญตัวแทนแต่ละสำนัก/กอง ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการมานำเสนอรายละเอียด เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับฟัง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ในช่วงท้ายสุดจะเป็นการขอมติที่ประชุม เมื่อมติเห็นชอบหมายความว่าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสมบูรณ์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป เงินที่จะเข้างบประมาณในแต่ละปีมาจากส่วนใดบ้าง 1. เงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เช่น ภาษี อากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ (ภาษีรัฐจัดสรร) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ 3. เงินอุดหนุน แบ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อรวมกันแล้วเงินรายได้ของเทศบาลมาจาก 3 ช่องทางนี้ เพื่อนำมาเป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- ในช่วงบ่ายนี้มีการประชุมที่สำคัญจึงถือโอกาสนำเรียนให้ทุกท่านเพื่อทราบจึงขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นี้เราทราบข่าวกันดีและทุกคนก็ไม่สบายใจ เนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขณะนี้ทรงพระประชวร จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และสวดมนต์อธิษฐานจิตตภาวนา ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมที่ 2 เนื่องจากว่าปีนี้เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดงานสงกรานต์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แต่เครือข่าย ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ ส่วนราชการเสนอว่าหากไม่จัดจะเป็นการเสียโอกาสทั้งการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์ โควิด-19 บรรเทาลงการที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเป็นการเสียโอกาสของเมือง มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะจัดงานขึ้น จึงประชุมหารือกันทั้ง 8 องค์กรเศรษฐกิจ 24 องค์กรเงินและเครือข่ายต่างๆ ทุกคนเห็นชอบการมีส่วนร่วมร่วมกันเป็นเจ้าของงานและทุกคนจะร่วมกันเป็นเจ้าของภาพ ดังนั้น งานจึงเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ต้องมีเจ้าภาพหลัก แต่ทุกคนร่วมมือกันเป็นเจ้าของ ทั้งคณะจึงได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อเป็นเช่นนี้ เครือข่ายทั้งหมด จะร่วมกับส่วนราชการในการจัดงาน “ขอนแก่นเคาท์ดาวน์” โดยใช้พื้นที่เอื้อนโบราณ

หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รูปแบบกิจกรรม “Khonkaen Soft Power Countdown 2023” ชมเชื่อนโบราณ ชิมอาหารในตำนาน สืบสานผ้าไทย” พร้อมพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 จุดขายเด่น ๆ ในปีนี้จะเน้นกลุ่มอาหารจะเกิดเทศกาลอาหารในตำนาน ร้านอาหารมิชลินไกด์ ซึ่งจะทาบทามให้มาอยู่ในงานนี้ ตำนานอาหารรสจัด รสเด็ด อาหารแปลกหาากินยาก อาหารของสถานกงสุลและโรงแรมในเมืองขอนแก่น อาหารตำนานบรรพบุรุษจาก 24 องค์กรจีน จึงกลายเป็น ชมเชื่อนโบราณ ชิมอาหารในตำนาน สืบสานผ้าไทย และในส่วนของซ็อบ คือการคัดของดีของจังหวัดขอนแก่นมาจำหน่ายในงาน ชิม ร้านอาหาร รสเด็ด อาหารในตำนาน ชมการแสดงพื้นบ้านและความงดงามของผ้าไทย ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมของดีเมืองขอนแก่น, กิจกรรมเทศกาล อาหารในตำนาน, กิจกรรมเวทีแสดงดนตรีและเสียง, กิจกรรมจำหน่ายสินค้าทั่วไป, กิจกรรมอุโมงค์น้ำมนต์, กิจกรรมการประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย, กิจกรรมออกร้านเพื่อเข้าสู่ชุดผ้าไทย งานนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เป็นงานแรกที่ทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมมือกัน เพราะทุกคนร่วมกันคิดถึงถวิลหาบรรยากาศงานสงฆ์ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอเรียนเชิญสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องนำเสนอรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล**  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม  
การก่อสร้างอาคารและผังเมือง

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) พันธกิจที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติม จำนวน 14 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงประตูเมืองพร้อมภูมิทัศน์ถนนศรีจันทร์ (ช่วงตัดถนนมิตรภาพถึงแยกซอยสุภธีระและถนนรอบศาลหลักเมือง) ชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 29,970,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนมะลิวัลย์ (บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นถนนมะลิวัลย์ฝั่งบึงศรีฐานและถนนกัลปพฤกษ์ฝั่งศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก) ชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 16,750,000 บาท

/3. โครงการก่อสร้าง...

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนรื่นรมย์ (ช่วงจากแยกตัดถนนกลางเมืองและแยกตัดถนนตรุณสำราญ) ทั้งสองฝั่ง ชื่องบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 7,840,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมตตา 2/5 (ชุมชนหนองแขวงเมืองเก่า 2) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 930,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 15/3 และก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 15/4 แยก 1 (ชุมชนโนนทัน 3) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 1,044,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิม ซอยเหล่านาดี 6/4 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 1,167,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ซอยทางเข้าวัดวุฒาราม แยกขวา (ชุมชน กศน.) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 300,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอดุลยาราม 6 (ชุมชนคุ้มวัดป่าอดุลยาราม) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 1,138,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพัทธา 1 เชื่อมซอยฉิมพลี 9/7 (ชุมชนโนนทัน 8) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 12,500,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทิพย์ 1 แยก 2 (ชุมชนธารทิพย์) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 634,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข (ชุมชนชะขาม) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 672,000 บาท
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งทิศตะวันออก ถนนรอบบึงแก่นนคร ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 34,000,000 บาท

13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราษฎร์คะนึ่ง (บริเวณปากซอยราษฎร์คะนึ่ง 11) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 830,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยอนามัย 4 (ชุมชนโนนทัน 4) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 7,300,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 31/1 (ชุมชนหนองใหญ่ 1) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 883,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 10/1 แยก 1 (ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 738,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒาราม 9/4 (ช่วงจากบ้านเลขที่ 596/56 ถึงบ้านเลขที่ 596/44 (ชุมชนโนนหนองวัด 3) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 653,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทพารักษ์ 4 (ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 797,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 10/5 (ชุมชนหลังสนามกีฬา 1) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 825,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกลางเมือง (ช่วงจากซอยเมตตาถึงถนนเทพดำเนิน) และซอยเมตตาเชื่อมซอยเหล่านาดี 4 (ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2) ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 16,960,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565

**นายทัศนัย ประจวบมอญ**  
ผู้อำนวยการส่วน  
ส่งเสริมสาธารณสุข

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) พันธกิจที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้



1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าโค) ทำการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร งานระบบระบายอากาศ งานระบบประปา งานระบบสุขาภิบาล งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานตากชายกันแมลง งานถนน ค.ส.ล. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ชื่องบประมาณปี 2566-2567 เป็นเงินปีละ 2,500,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม. และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ชื่องบประมาณปี 2566-2567 เป็นเงินปีละ 52,000,000 บาท

- แผนงานการพาณิชย์ บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ สำหรับงานสัตว์แพทย์

ชื่องบประมาณปี 2566 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 850,000

ชื่องบประมาณปี 2567 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 850,000

2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบบอลูมิเนียมตากชาย 2 ข้าง ประตู่ท้าย 2 บาน จำนวน 1 หลัง ชื่องบประมาณปี 2566 เป็นเงิน 30,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) พันธกิจที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะ แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้

1. จากเดิมโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ไ้เบ้) พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำและถนนโดยรอบ เปลี่ยนแปลงชื่อ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 3 เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากเดิมทำการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาล 3 พร้อมปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและถนนโดยรอบ โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น เป็นตลาดสดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 3,700 ตร.ม. พร้อมระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัยมีห้องสุขาชาย-หญิง มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบปนเปื้อน

/จำนวน 1 ห้อง....

จำนวน 1 ห้อง และห้องผู้จัดการตลาด จำนวน 1 ห้อง และงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น เป็น ทำการรื้อถอนอาคารตลาด  
 เดิมก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น เป็นตลาดสดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,300  
 ตารางเมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย  
 ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำคนพิการ และก่อสร้างลาน โดยรอบพื้นที่ไม่  
 น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร และเปลี่ยนแปลงช่องงบประมาณปี 2566  
 จากเดิม 28,500,000 บาท เป็นเงิน 24,080,000 บาท และช่องงบประมาณปี  
 2567 เป็นเงิน 24,080,000 บาท

รายละเอียดปรากฏตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565

**นายมานพ ช่องตะคุ**  
 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

- ตามเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) พันธกิจที่ 1  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา  
 สังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพ  
 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 แผนงานการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 7 โครงการ

รายละเอียดปรากฏตามเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
 เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565

**นายฤทธิ์รงค์ พจนานุกิจ**  
 ประธานชุมชนหลังศูนย์  
 ราชการ 1

- ขอเสนอแนะสำนักช่าง เรื่องทางเท้า/ฟุตบอลในเมืองค่อนข้างใช้ได้  
 ส่วนฝั่งหลังศูนย์ราชการออกไปทางบึงซียังมีความโบราณ และชำรุด  
 ต้องการให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักช่างช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

**นายประนอม สุวะนาม**  
 ชุมชนโพธิ์ปลั่งก่ทอง

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการ เนื่องจากปีที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่น  
 น้ำท่วมมากกว่าปกติ ทั้ง ๆ ที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเมืองหนึ่งที่ไม่ค่อย  
 มากได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองตามโครงการแก้ไข  
 ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมือง เราได้รับงบประมาณระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ได้รับทราบมามีการประกวดราคาตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโซนชอยสวัสดิ์  
 ไปยังบึงทุ่งสร้างจึงขอสอบถามไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักช่างช่วยชี้แจง  
 รายละเอียดโครงการนี้เพื่อทราบด้วยครับ

นายณัฐกรฤกษ์ยี่ พฤกษ์ศรี  
สมาชิกสภาเทศบาล  
นครขอนแก่น

- เรื่องการเช็คระดับเส้นทางระบบระบายน้ำของเมือง มีหน่วยงานหลายหน่วยงานของจังหวัดที่ทำแผนไว้แล้ว ผมก็ไม่เข้าใจแผนของเทศบาลนครขอนแก่น ถ้าเราตั้งถนนศรีจันทร์เป็นหลัก ท่านจะลากน้ำจากฝั่งใต้ไปรวมกับฝั่งเหนืออีกแล้วที่ผ่านมาฝั่งเหนือก็แสนสาหัสอยู่แล้ว ไม่ว่าจะน้ำที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ น้ำที่มาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ศิลา ผมเป็นห่วงว่าถ้าท่านวางแผนไว้แบบนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เดิมแต่ไปเกิดปัญหาที่ใหม่ พื้นที่ประชาชนผมเขต 2 มีปัญหาแน่นอน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตามคลองร่องเหมือง และบริเวณรอบหนองเลิงเปื่อย เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปริมาณน้ำเยอะมาก พื้นที่ที่มีปัญหาแน่นอนคือหนองคู หลังศูนย์ราชการ สามแยกตลาดจอมพล และพื้นที่ประชาชนแถวคลองร่องเหมืองไปจนถึงหนองเลิงเปื่อย เพราะฉะนั้น ผมขอฝากไว้ว่าก่อนจะลงมือทำโครงการใดๆวางแผนให้ดีเสียก่อน ยกตัวอย่าง น้ำท่วมบริเวณบึงแก่นนครทำไมท่านไม่ระบายน้ำลงแม่น้ำชีไปเลยซึ่งใกล้กว่าเมื่อไปรวมกับฝั่งเหนือ และวันหนึ่งประมาณ 34 ล้าน ท่านก็จะระบายน้ำจากฝั่งใต้ไปรวมกับฝั่งเหนืออีกแล้ว ลองพิจารณาแล้ววางแผนใหม่ว่าเส้นทางน้ำน่าจะไปที่ทิศทางไหนนะครับ

นายทศพล วงศ์อาษา  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านทิศเหนือเทศบาลนครขอนแก่นได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนมิตรภาพ หลังศูนย์ราชการ ฝั่งตลาดจอมพล แต่เดิมคิดว่าจะระบายน้ำไปลงที่บึงทุ่งสร้างพิจารณาดูแล้วคงไม่เพียงพอ จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตัดเข้าที่กรมประมงและบึงทุ่งสร้างอีกฝั่ง ซึ่งโครงการที่มีขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเฟสที่ 1 คือที่กล่าวมาข้างต้น เฟสที่ 2 ระบายน้ำที่บึงหนองโคตรให้ไหลลงสู่แม่น้ำชี เฟสที่ 3 ระบายน้ำที่บึงแก่นนครให้ไหลลงสู่แม่น้ำชี ความล่าช้าเกิดจากกรมประมงด้วยส่วนหนึ่งที่มีการแก้ไขแบบแปลนจากคลองเปิดเป็นบล็อค เนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านกรมประมงอาจจะส่งกลิ่นเหม็น และทางผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนสเปคท่อจากเดิมคอนกรีตซึ่งวางได้วันละไม่กี่ท่อนเพราะมีขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นท่อ HDPE ซึ่งซุดแล้วสามารถวางท่อได้เลยโดยไม่ต้องรอคอนกรีตแข็งตัว ส่วนสุดท้ายเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เขตเทศบาลบ้านเปิดบริเวณบึงหนองโคตรลงตรวจพื้นที่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ งบประมาณในส่วนนี้จึงได้มีการแก้ไขแบบแปลนเพื่อช่วยเหลือทางเทศบาลบ้านเปิดด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและกำลังดำเนินการ ปัจจุบันกำลังเริ่มดำเนินการ

/- ในส่วนที่ท่าน...

- ในส่วนที่ท่านสมาชิกแนะนำเพราะเหตุใดจึงนำท่อระบายน้ำไปวางจากบ้านตุมเพื่อระบายน้ำไปยังบึงทุ่งสร้าง ด้วยผลการศึกษาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแนะนำว่าหากจะช่วยแก้ไขปัญหาวางจากบ้านตุมไปยังแม่น้ำชี แต่จะมีปัญหาตรงที่ผ่าน 2 พื้นที่ด้วยกัน เทศบาลเมืองเก่าและเทศบาลนคร เหตุผลความล่าช้าอีกอย่างคือ ยังไม่ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ 100-200 ล้านบาท และกำลังเร่งผลักดัน เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นทางเทศบาลต้องแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อน เราวางแผนแล้วว่าหากเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านตุมเราจะไม่ระบายน้ำไปยังชุมชนหลังศูนย์ราชการ/เขต 2 แต่จะเป็นการแบ่งน้ำสังเกตจากแบบแปลนน้ำจากบ้านตุมจะไหลเข้ามาที่ถนนศรีนวลข้างล่างจะเป็นบ่อดักและลงคลองร่องเหมืองน้ำจะค่อยๆ ล้นเข้าที่บึงแก่นนครเฉพาะน้ำฝน น้ำเสียจะไม่เข้าในหน้าแล้งส่งผลให้บึงแก่นนครเป็นแก้มลิงรับน้ำตามธรรมชาติซึ่งที่ผ่านมาเราเคยใช้วิธีนี้รับมือปัญหาน้ำท่วมบริเวณบึงชี ใค้ช่วยเหลือ ซึ่งไหลเข้าไปที่สวนสาธารณะประตูเมือง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าเมืองใช้หลักการเดียวกันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทางปลายน้ำ

**นายจรูญ น้อยอินทร์**

ประธานชุมชนนาคะประเวศน์

- ปัญหาเรื่องสุนัขบึงทุ่งสร้างที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และจะมีการซื้อรถเพื่อจับสุนัขเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สอบถามไปยังเทศบาลว่าหากสุนัขไปกัดประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะใครเป็นผู้รับผิดชอบ

**น.ส.นวลจันทร์ แซ่โจว**

ประธานชุมชนเทพารักษ์ 4

- เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะ แนะนำให้สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมื่อท่านจับสุนัขมาแล้วให้ฉีดยา/ทำหมันเพื่อควบคุมการเพิ่มปริมาณในอนาคต

**นายสิทธิศักดิ์ มุ่งสุดใจ**

ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 4

- ขอเสนอแนะเรื่องการขนถ่ายขยะต้นทางออกจากชุมชนอยากให้เกิดขึ้นทุกๆชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนในซอยเล็กๆ เกิดความสะอาดและชุมชนก็ยินดีด้วย เพราะจะได้ไม่ต้องมีถังขยะเข้าไปตั้งใกล้ๆบ้านเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ รถบรรทุกขยะขนาดใหญ่เข้าไปเก็บขยะไม่สะดวก อยากให้ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งว่าสามารถทำได้ทุกๆ ชุมชนหรือไม่

นายทัศนัย ประจวบมอญ  
ผู้อำนวยการส่วน  
ส่งเสริมสาธารณสุข

- ปัญหาสุนัขมีประวัติและความเป็นมาตั้งแต่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขที่โดนปล่อยมีจำนวนมากและมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง ส่วนของแผนการดำเนินงานเราจะจำแนกสุนัขที่จรจัดและไม่จรจัดออกเป็นอย่างไรให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดทำร่างเทศบัญญัติ การแก้ไขปัญหามานุษย์ที่จรจัดในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก สมัยก่อนจับสุนัขได้ก็จะนำไปฝากที่ป่าเต็งที่ตำบลศิลา และที่นั่นมีสุนัขประมาณ 500 ตัว จึงถูกร้องเรียนและได้นำสุนัขทั้งหมดย้ายไปไว้ที่ศูนย์พักพิงปากช่อง จึงจำเป็นต้องขออนุญาตพื้นที่กรมป่าไม้ทำศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เกาะ 3 บึงทุ่งสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหานี้

- เรื่องขยะซึ่งอยู่ในแผนการชักลากแล้ว ปีนี้จะเริ่มดำเนินการบางพื้นที่อย่างเช่น ชุมชนหนองวัดพัฒนา ซอยวุฒาราม ซึ่งรถที่ของบประมาณนั้นเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แบบอัดท้าย จะมีปัญหาเรื่องเข้าซอยเล็ก ซึ่งในโซนสามเหลี่ยมวางแผนไว้หลายพื้นที่และกำลังศึกษาข้อมูลประสานแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ หัวใจที่สำคัญที่สุดคือการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร  
รองนายกเทศมนตรี  
นครขอนแก่น

- เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น มีข้อเสนอแนะ/เปลี่ยนแปลงโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร  
รองนายกเทศมนตรี  
นครขอนแก่น

- เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และประชาคมท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะ/เพิ่มเติมโครงการอื่นใดหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และประชาคมท้องถิ่น ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565

นายมนตรี สิงห์บุญณภัทร  
รองนายกเทศมนตรี  
นครขอนแก่น

- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน สู่การปฏิบัติติดตามและประเมินผล เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถตอบสนองแก้ไข ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

น.ส.มัญญา พรหมพิพัฒน์  
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

- ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านมนตรี สิงห์บุญณภัทร ที่ได้กล่าวปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การประชาคมระดับนคร เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวุฒินันท์ น้อยเรือง)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางอินทิรา ฆารเจริญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ภูโยसार)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

# ส่วนที่ 3

สรุปรายงานแบบสอบถาม

และแสดงความคิดเห็น

สรุปรายงานแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น  
 รายงานผลการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่นครั้งที่ 1/2565  
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น.  
 ณ ห้องออกติบอกลม 1-2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	57	50.4
หญิง	56	49.6
รวม	113	100

จากตารางที่ 1 การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเพศหญิง จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 113 คน

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
น้อยกว่า 30 ปี	2	1.8
อายุ 30 - 39 ปี	4	3.5
อายุ 40 - 49 ปี	39	34.5
อายุ 50 - 59 ปี	69	54
อายุ 60 ปีขึ้นไป	6	5.3
รวม	113	100

จากตารางที่ 2 การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามในด้านช่วงอายุพบว่า อันดับที่ 1 ช่วงอายุ 50-59 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 54 อันดับที่ 2 ช่วงอายุ 40-49 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 อันดับที่ 3 ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3



ตารางที่ 3 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ประถมศึกษา	17	15.1
มัธยมศึกษาตอนต้น	11	9.7
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	65	57.5
ปวส./อนุปริญญา	6	5.3
ปริญญาตรี	7	6.2
สูงกว่าปริญญาตรี	4	3.5
อื่นๆ	3	2.7
รวม	113	100

จากตารางที่ 3 การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า อันดับที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 และอันดับที่ 3 คือมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7

ตารางที่ 4 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	21	18.6
รับราชการ	9	8.0
รัฐวิสาหกิจ	3	2.7
แม่บ้าน/พ่อบ้าน	64	56.6
รับจ้าง	10	8.8
เกษตรกร	-	-
ข้าราชการบำนาญ	6	5.3
นักศึกษา	-	-
อื่นๆ	-	-
รวม	113	100

**จากตารางที่ 4** การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพพบว่า อันดับที่ 1 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 64 คิดเป็นร้อยละ 56.6 อันดับที่ 2 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และรองลงมา อันดับที่ 3 รับราชการ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0

**ตารางที่ 5** ท่านรับทราบการประชุมประชาคมเทศบาลนครขอนแก่นผ่านช่องทางใด

ช่องทางรับทราบข้อมูล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ป้ายประชาสัมพันธ์	-	-
หนังสือเชิญ	104	92.1
เว็บไซต์เทศบาล	-	-
Facebook เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม	5	4.4
ผู้นำชุมชน	4	3.5
อื่น ๆ (ระบุ).....	-	-
รวม	113	100

**จากตารางที่ 5** การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามจำแนกตามช่องทางพบว่า อันดับที่ 1 หนังสือเชิญ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 อันดับที่ 2 Facebook เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และรองลงมา อันดับที่ 3 ผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5

**ตารางที่ 6** หากมีการจัดประชุมประชาคมครั้งหน้า ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่

ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เข้าร่วม	111	98.2
ไม่เข้าร่วม	-	-
ไม่แน่ใจ	2	1.8
รวม	113	100

**จากตารางที่ 6** การสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามจำแนกตามช่องทางพบว่า อันดับที่ 1 เข้าร่วม จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 และอันดับที่ 2 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8

## ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดประชามฯ

ประเด็นคำถาม	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง มาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ				
			มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
2.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	4.21	0.61	36	65	12	-	-
2.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สามารถตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของประชาชน	4.20	0.67	39	58	16	-	-
2.3 เนื้อหาที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	4.29	0.65	45	56	12	-	-
2.4 การประชามเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชามฯ แสดงความคิดเห็น	4.20	0.67	39	58	16	-	-
2.5 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	4.29	0.65	45	56	12	-	-
2.6 ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมประชามฯ มีความเหมาะสม	4.20	0.67	39	58	16	-	-
2.7 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมที่มีต่อการประชุมประชามฯ	4.29	0.65	45	56	12	-	-
<b>ค่าเฉลี่ย</b>	4.24	0.65					

\* ในวงเล็บแสดงค่าร้อยละ

การแปรค่าเฉลี่ย ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด

จากตารางส่วนที่ 2 แสดงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของความคิดเห็นต่อการจัดประชามฯ สรุปผลพบว่าผู้เข้าร่วมประชามฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

**ภาคผนวก**

## กำหนดการ

การประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องศรีจันทร์ ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

\*\*\*\*\*

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมประชาคม โดย ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๔.๓๕ น. กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและชี้แจงแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เวลา ๑๔.๓๕ - ๑๕.๐๐ น. นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น

-ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

-ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รับฟังปัญหา/ความต้องการและข้อเสนอแนะการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

(เฉพาะ กกก.พัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น)



ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลนครขอนแก่น  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2565



ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลนครขอนแก่น  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565



รายงานการประชุมประชาคม  
ครั้งที่ 1/2565



QR CODE

หมายเหตุ -กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการนอกห้องประชุม ในเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น

แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น

การประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566  
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

**คำชี้แจง**

โปรดทำเครื่องหมายถูก ✓ ลงใน  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**1.1 เพศ**

- 1.ชาย  2.หญิง

**1.2 อายุ**

1. น้อยกว่า 30 ปี  2. 30-39 ปี  3. 40-49 ปี  4. 50-59 ปี  5. 60 ปีขึ้นไป

**1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด**

- 1.ประถมศึกษา  2.มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 4.ปวส.อนุปริญญา  5.ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี  7. อื่น ๆ (ระบุ).....

**1.4 อาชีพหลัก**

- 1.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  2.รับราชการ  3.รัฐวิสาหกิจ  4.พนักงานเอกชน  
 5.แม่บ้าน/พ่อบ้าน  6.รับจ้าง  7.เกษตรกร  8.ข้าราชการบำนาญ  
 9.นักศึกษา  10.อื่นๆ (ระบุ) .....

**1.5 ท่านรับทราบการประชุมประชาคมเทศบาลนครขอนแก่นผ่านช่องทางใด**

- 1.ป้ายประชาสัมพันธ์  2.หนังสือเชิญ  3.เว็บไซต์เทศบาล  4.Facebook เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม  
 5.ผู้นำชุมชน  6.อื่น ๆ (ระบุ) .....

**1.6 หากมีการจัดประชุมประชาคมครั้งหน้า ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่**

- 1.เข้าร่วม  2.ไม่เข้าร่วม  3.ไม่แน่ใจ

**ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดประชาคม**

ประเด็นคำถาม	ระดับความคิดเห็น				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
2.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น					
2.2 แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น สามารถตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของประชาชน					
2.3 เนื้อหาที่นำเสนอมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน					
2.4 การประชาคมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงความคิดเห็น					
2.5 ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น					
2.6 ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมประชาคมมีความเหมาะสม					
2.7 ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมที่มีต่อการประชุมประชาคม					

### ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



สแกน QR Code  
เพื่อตอบแบบสอบถาม



ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครขอนแก่น

# ภาพประกอบกิจกรรม



























































































